
สรุปสาระสำคัญของเรื่องท่ีไดมีการพิจารณาในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก (ครั้งท่ี 4) ประจำปพุทธศักราช 2568 

วันพุธท่ี 29 มกราคม 2568 และวันพฤหัสบดีท่ี 30 มกราคม 2568 

ณ  หองประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา 

ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง 

 

วันพุธท่ี 29 มกราคม 2568 เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 

 

  เม่ือสมาชิกสภาฯ มาครบองคประชุม นายสุรจิตต พงษสิงหวิทยา ประธานสภากรุงเทพมหานคร 

นายวิพุธ ศรีวะอุไร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนท่ีหนึ่ง และนายฉัตรชัย หมอดี รองประธานสภา

กรุงเทพมหานคร คนท่ีสอง ข้ึนบัลลังก 

  ประธานสภากรุงเทพมหานครไดกลาวเปดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

1. เรื่องท่ีประธานสภาแจงตอท่ีประชุม 

 1.1 ประธานสภากรุงเทพมหานครไดสั่งบรรจุระเบียบวาระเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครเสนอ  

 ระเบียบวาระที่ 6.3 ญัตติขอความเห็นชอบเปลี ่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ

กอสรางสำนักงานและอาคารพักอาศัยสถานีดับเพลิงและกูภัยทวีวัฒนา 

 ระเบียบวาระท่ี 6.4 ญัตติรางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ใหใชบังคับผังเมืองรวม

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 

 1.2 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผู วาราชการกรุงเทพมหานคร มีหนังสือขอลาประชุมสภา

กรุงเทพมหานคร ในชวงเวลา 14.30 น. เปนตนไป เนื่องจากติดภารกิจ และไดมอบหมายใหนายจักกพันธุ 

ผิวงาม รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหนาท่ีแทนในชวงเวลาดังกลาว  

- ท่ีประชุมรับทราบ 

 

2. รับรองรายงานการประชุมสภา 

 รายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง (ครั้งที ่ 1) 

ประจำปพุทธศักราช 2567 วันพุธท่ี 3 เมษายน ๒๕๖7 

  - ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ีสอง 

(ครั้งท่ี 1) ประจำปพุทธศักราช 2567 วันพุธท่ี 3 เมษายน ๒๕๖7 

 

 

 

 

3. กระทูถาม … 
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3. กระทูถาม 

 3.1 กระทูถามสดของนางสาวนฤนันมนต หวงทรัพย เรื่อง ความเหมาะสมของอาคารเรียน 

กับจำนวนนักเรียนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตคลองสามวา 

 - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และนายศานนท หวังสรางบุญ 

รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนผูตอบกระทูถาม 

 3.2 กระทูถามสดของนายสราวุธ อนันตชล เรื ่อง ปญหาพื้นที่ทางเทาถนนสุขุมวิท

บริเวณใตสถานีรถไฟฟาปุณณวิถี 

 - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร และรองศาสตราจารยวิศณุ 

ทรัพยสมพล รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนผูตอบกระทูถาม 

 3.3 กระทูถามสดของนายพีรพล กนกวลัย เรื่อง แนวทางการแกไขปญหาการขออนุญาต

กอสรางอาคาร 

 - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนผูตอบกระทูถาม 

 

4. เรื่องท่ีคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแลว 

 4.1 ญัตติรางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง คาใชจายเก่ียวกับการสนับสนุนกิจการ

อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. .... เพ่ือพิจารณาในวาระท่ีสองและวาระท่ีสาม (คณะกรรมการวิสามัญฯ 

รายงานผลการพิจารณา) 

 - ท่ีประชุมไดพิจารณารางขอบัญญัติกรุงเทพมหานครในวาระท่ีสองจากรายงานของ

คณะกรรมการวิสามัญฯ และมีมติเห็นชอบในวาระที่สาม เพื่อประกาศใชเปนขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร

ตอไป 

 4.2 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสภา กรณีการจัดสวัสดิการ 

รานจำหนายอาหารและเครื่องดื่ม และการใชประโยชนพ้ืนท่ีอาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาวาการกรุงเทพมหานคร 2 

ดินแดง ซ่ึงเปนท่ีราชพัสดุสำหรับการจัดสวัสดิการภายในหนวยงาน 

 - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกิจการสภา  

เพ่ือมอบใหฝายบริหารพิจารณาดำเนินการตอไป 

    4.3 รายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางและหลักเกณฑ 

การดำเนินโครงการชุมชนเขมแข็งพัฒนาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบกับรายงานผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญฯ  

เพ่ือมอบใหฝายบริหารพิจารณาดำเนินการตอไป 

 

 

 

 

5. เรื่องท่ีผูวา … 
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5. เรื่องท่ีผูวาราชการกรุงเทพมหานครเสนอ 

 5.1 ญัตติขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาดำเนินการรายการผูกพัน โครงการกอสราง

ระบบระบายน้ำถนนรัชดาภิเษก ชวงบริเวณหนาธนาคารกรุงเทพถึงหนาศาลอาญารัชดา โครงการกอสราง

ระบบระบายน้ำคลองรางออรางแกว ชวงจากถนนพหลโยธินถึงถนนรามอินทรา และโครงการกอสรางเข่ือน  

ค.ส.ล. คลองหัวหมาก จากคลองพระโขนงถึงคลองลาว 

       - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหกรุงเทพมหานครขยายระยะเวลาผูกพัน 3 โครงการ ดังนี้  

   1. โครงการกอสรางระบบระบายน้ำถนนรัชดาภิเษก ชวงบริเวณหนาธนาคารกรุงเทพ

ถึงหนาศาลอาญารัชดา จากระยะเวลาดำเนินการโครงการจากเดิม 2 ป (2567 – 2568) เปนระยะเวลา

ดำเนินการ 3 ป (2567 – 2569) วงเงินงบประมาณ 99,000,000 บาท กอนดำเนินการกอหนี้ผูกพัน 

  2. โครงการกอสรางระบบระบายน้ำคลองรางออรางแกว ชวงจากถนนพหลโยธิน 

ถึงถนนรามอินทรา จากระยะเวลาดำเนินการโครงการจากเดิม 2 ป (2567 – 2568) เปนระยะเวลา

ดำเนินการ 3 ป (2567 – 2569) วงเงินงบประมาณ 248,000,000 บาท กอนดำเนินการกอหนี้ผูกพัน 

  3. โครงการกอสรางเข่ือน ค.ส.ล. คลองหัวหมาก จากคลองพระโขนงถึงคลองลาว 

จากระยะเวลาดำเนินการโครงการจากเดิม 2  ป  (2567 – 2568) เปนระยะเวลาดำเนินการ 3  ป   

(2567 – 2569) วงเงินงบประมาณ 265,000,000 บาท กอนดำเนินการกอหนี้ผูกพัน 

  5.2 ญัตติรางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง คาธรรมเนียมการใหบริการในการจัดการ 

สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข พ.ศ. .... และการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 

- ท่ีประชุมมีมติรับหลักการ และเห็นชอบใหมีการพิจารณาเปนสามวาระรวดเดียว  

ซ่ึงท่ีประชุมไดพิจารณาในวาระท่ีสองโดยไมมีการแกไข และมีมติเห็นชอบในวาระท่ีสามเพ่ือประกาศใชเปน

ขอบัญญัติกรุงเทพมหานครตอไป 

 5.3 ญัตติขอความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการกอสรางสำนักงานและอาคาร

พักอาศัยสถานีดับเพลิงและกูภัยทวีวัฒนา 

  - ท่ีประชุมมีมติใหถอนญัตติตามท่ีรองศาสตราจารยวิศณุ ทรัพยสมพล รองผูวาราชการ

กรุงเทพมหานครเสนอ (ตามขอ 51 ของขอบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562) 

 5.4 ญัตติรางขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ใหใชบังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. .... 

 - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการแหงรางขอบัญญัติฯ ในวาระท่ีหนึ่ง และมีมติตั้ง

คณะกรรมการวิสามัญฯ พิจารณารางขอบัญญัติ จำนวน 17 คน โดยกำหนดเวลาแปรญัตติภายใน 15 วัน 

และกำหนดเวลาการพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน 

 

 

 

 

 

6. เรื่องอ่ืน ๆ ... 
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6. เรื่องอ่ืน ๆ 

 8.1 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาเพ่ือสำรวจและติดตามพ้ืนท่ีสาธารณะของกรุงเทพมหานคร 

ขอขยายเวลาการศึกษา 

 - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการศึกษาเรื่องดังกลาวออกไปอีก 90 วัน  

นับแตวันครบกำหนด (วันท่ี 31 มกราคม 2568) ซ่ึงจะครบกำหนดในวันท่ี 1 พฤษภาคม 2568 

 8.2 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการปรับเปลี่ยนรถราชการเปนรถยนตท่ีขับเคลื่อน

ดวยพลังงานไฟฟา (Electric Vehicle) ขอขยายเวลาการศึกษา 

 - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการศึกษาเรื่องดังกลาวออกไปอีก 90 วัน  

นับแตวันครบกำหนด (วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2568) ซ่ึงจะครบกำหนดในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2568 

 8.3 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาตรวจสอบโครงการกอสรางขนาดใหญในความรับผิดชอบ

ของกรุงเทพมหานครเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ขอขยายเวลาการศึกษา 

 - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการศึกษาเรื่องดังกลาวออกไปอีก 90 วัน  

นับแตวันครบกำหนด (วันท่ี 1 กุมภาพันธ 2568) ซ่ึงจะครบกำหนดในวันท่ี 2 พฤษภาคม 2568 

 8.4 คณะกรรมการวิสามัญศึกษาการบริหารงบประมาณรายการงบกลางตามกฎหมาย

วาดวยวิธีการงบประมาณ ขอขยายเวลาการศึกษา 

 - ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบใหขยายเวลาการศึกษาเรื่องดังกลาวออกไปอีก 90 วัน  

นับแตวันครบกำหนด (วันท่ี 28 มกราคม 2568) ซ่ึงจะครบกำหนดในวันท่ี 28 เมษายน 2568 

 

ประธานสภากรุงเทพมหานครไดสั่งใหพักการประชุม เวลา 16.30 น. และ 

นัดประชุมตอในวันพฤหัสบดีท่ี 30 มกราคม 2568 เวลา 10.00 น. 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 30 มกราคม 2568 เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. 

 

  ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอจากวันพุธท่ี 29 มกราคม 2568 โดยมีสาระสำคัญ 

ดังนี้ 

1. เรื่องท่ีประธานสภาแจงตอท่ีประชุม 

 นางวันทนีย วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายสุนทร สุนทรชาติ และนายวิรัตน มนัสสนิทวงศ 

รองปลัดกรุงเทพมหานคร ไดมีหนังสือขอลาประชุมสภากรุงเทพมหานคร เนื่องจากติดภารกิจ 

- ท่ีประชุมรับทราบ 

 

 

 

 

2. เรื่องท่ีเสนอใหม … 
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2. เรื่องท่ีเสนอใหม  

 2.1 ญัตติดวยวาจาของนายวิรัตน มีนชัยนันท เรื่อง ขอใหกรุงเทพมหานครรายงานความคืบหนา

การปองกันและแกไขปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในกรุงเทพมหานคร 

- ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเพ่ือมอบใหฝายบริหารพิจารณาดำเนินการตอไป 

 2.2 ญัตติรางขอบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานคร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (เสนอโดย 

นายปวิน แพทยานนท) และการพิจารณาสามวาระรวดเดียว 

- ที่ประชุมมีมติรับหลักการ และเห็นชอบใหมีการพิจารณาเปนสามวาระรวดเดียว 

ซ่ึงที่ประชุมไดพิจารณาในวาระท่ีสองโดยไมมีการแกไข และมีมติเห็นชอบในวาระท่ีสามเพ่ือประกาศใชเปน

ขอบังคับการประชุมสภากรุงเทพมหานครตอไป 

2.3 ที ่ประชุมมีมติใหเลื ่อนการพิจารณาญัตติตามระเบียบวาระที่เหลือไปพิจารณา 

ในการประชุมสภากรุงเทพมหานครครั้งตอไป ดังนี้ 

1. ญัตติของนายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร เรื่อง ขอใหกรุงเทพมหานครเรงรัดการกอสราง 

ศูนยฝกอบรมดับเพลิงและกูภัยกรุงเทพมหานคร 

2. ญัตติของนางสาวเมธาวี ธารดำรงค เรื่อง ขอใหกรุงเทพมหานครพิจารณาให

โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครคัดแยกขยะและนำขยะอินทรียไปใชประโยชน 

3. ญัตติของนางสาวภัทราภรณ เกงรุงเรืองชัย เรื่อง ขอใหกรงเทพมหานครกำหนด 

หลักเกณฑการพิจารณากิจกรรมและโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครใหชัดเจน 

           4. ญัตติของนายสัณหสิทธิ์ เนาถาวร เรื่อง ขอใหกรุงเทพมหานครบูรณาการหนวยงาน 

ท่ีกำกับดูแลแนวเขตท่ีดินริมแมน้ำเจาพระยาเพ่ือปองกันปญหาการรุกล้ำท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

5. ญัตติดวยวาจาของนายพุทธิพัชร ธันยาธรรมนนท เรื่อง ขอใหกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนใหมีโรงเรียนผูสูงอายุของกรุงเทพมหานคร 

   ประธานสภากรุงเทพมหานครแจงปดสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปพุทธศักราช 

2568 ตั้งแตวันท่ี 31 มกราคม 2568 เปนตนไป  
 

เลิกประชุม เวลา 15.00 น. 

 
สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร 
กลุมงานประชุมสภาและกรรมการวิสามัญ  
โทร. ๐ 2203 2221  
โทรสาร ๐ 2203 2779 

 
 
 
 

สรุปสาระสำคัญของเร่ืองที่ไดมีการพิจารณา 
ในการประชุมสภากรุงเทพมหานคร 

 
 
 


